

ฉบับที่ 11/2560

## เรื่อง แลกง้าวเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือไตรมาสที่ 2 ปี 2560

ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือไตรมาสที่ 2 ปี 2560 ขยายตัวต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน จากการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนที่ปรับดีขึ้น ตามการขยายตัวของรายได้เกษตรกร รายได้ภาคบริการด้านการท่องเที่ยวและความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ปรับดีขึ้น นอกจากนี้ การผลิตภาคอุตสาหกรรม และภาคการค้า ขยายตัวดี ส่วนการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง ขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐแผ่วลง ทั้งนี้ เงินฝากคงค้างของสถาบันการเงินชะลอลง ส่วนสินเชื่อทรงตัวใกล้เคียงกับไตรมาสก่อน สำหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปชะลอลงจากไตรมาสก่อน ตามราคาอาหารสดและน้ำมันเชื้อเพลิง ด้านอัตรการว่างงานปรับลดลง

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้

**การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน** ปรับดีขึ้นต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน ตามการใช้จ่ายสินค้าคงทนหมวดยานยนต์ที่ขยายตัวจากการส่งเสริมการขาย โดยเฉพาะกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการรถยนต์คันแรกที่สามารถซื้อขายเปลี่ยนมือได้ ด้านการบริโภคสินค้าในชีวิตประจำวันปรับดีขึ้นเกือบทุกประเภทสินค้า ยกเว้นกลุ่มเครื่องดื่ม ตามกำลังซื้อโดยรวมที่ดีขึ้น จากรายได้ภาคเกษตรที่ขยายตัว การจ้างงานภาคเกษตรที่เพิ่มขึ้น และความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ปรับดีขึ้น นอกจากนี้ **ภาคบริการด้านการท่องเที่ยว** ยังขยายตัว โดยรายได้ในหมวดร้านอาหารและภัตตาคารยังคงขยายตัวต่อเนื่อง ขณะที่รายได้ในหมวดโรงแรมและที่พักปรับดีขึ้นเล็กน้อย ทั้งนี้ อัตราการเข้าพักโรงแรมอยู่ที่ร้อยละ 54.4 ชะลอลงจากไตรมาสก่อน

**รายได้เกษตรกร** ขยายตัวต่อเนื่อง ตามผลผลิตพืชสำคัญ โดยผลผลิตข้าวนาปรังเพิ่มขึ้น จากสภาวะอากาศที่เอื้ออำนวย และผลผลิตยางพาราขยายตัว ตามผลผลิตต่อไร่และพื้นที่เปิดกรีดใหม่เพิ่มขึ้น รวมถึงปริมาณการผลิตสุสัต์ว์ปรับดีขึ้น โดยเฉพาะการผลิตไก่เนื้อที่ขยายตัวตามการส่งออก ด้านราคาสินค้าเกษตรสำคัญหดตัว ตามราคามันสำปะหลังที่หดตัวต่อเนื่อง จากการชะลอคำสั่งซื้อของจีน กอปรกับปริมาณฝนที่มากทำให้เกษตรกรเร่งเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังก่อนครบกำหนด ส่งผลให้เปอร์เซ็นต์แป้งต่ำ เช่นเดียวกับราคาข้าวที่ลดลงแม้ปรับขึ้นในปลายไตรมาส ตามปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าปีก่อน ขณะที่ราคาปศุสัตว์หดตัวใกล้เคียงกับไตรมาสก่อน ด้านราคายางพาราชะลอลงตามการชะลอซื้อของประเทศคู่ค้า ส่วนราคาอ้อยโรงงานยังขยายตัวต่อเนื่อง สอดคล้องกับราคาน้ำตาลในตลาดโลกที่ยังอยู่ในระดับสูง

**การผลิตภาคอุตสาหกรรม** ขยายตัวต่อเนื่อง ตามการเร่งผลิตเครื่องดื่มีแอลกอฮอล์เพื่อรองรับการบริโภคและการสะสมสต็อกก่อนปรับเพิ่มภาษีสรรพสามิต การขยายตัวของการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการส่งออก ขณะที่การผลิตน้ำตาลโดยรวมหดตัว โดยเฉพาะในเดือนเมษายนที่หดตัวค่อนข้างมาก เนื่องจากปริมาณอ้อยเข้าหีบน้อยกว่าปีก่อน

**ด้านมูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากร** ขยายตัวทั้งการส่งออกและการนำเข้า โดยการส่งออกเร่งขึ้นจากการส่งออกชิ้นส่วนและส่วนประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ผลไม้ วงจรพิมพ์ และมอเตอร์ไฟฟ้ายังไปจีนตอนใต้ และเวียดนามเป็นสำคัญ ส่วนการนำเข้ากลับมาขยายตัวจากที่หดตัวในไตรมาสก่อน ตามการนำเข้าสินแร่ทองแดง ปูนซีเมนต์จาก สเปน. ลาว การนำเข้าเสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์จากจีนตอนใต้ และการนำเข้ามันเส้นจากกัมพูชา

สำหรับการลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง โดยการลงทุนก่อสร้างเพื่อที่อยู่อาศัยหดตัว และการก่อสร้างเพื่อการพาณิชย์ชะลอลง สอดคล้องกับภาวะอสังหาริมทรัพย์โดยรวมที่ชะลอตัว อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างเพื่อการบริการยังขยายตัวในธุรกิจซ่อมและจำหน่ายรถยนต์ โรงแรม และสถานบริการน้ำมัน นอกจากนี้ ยังมีการลงทุนในเครื่องจักรในอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก เช่น ธุรกิจแปรรูปเกษตรและธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น

**การใช้จ่ายภาครัฐ** ในไตรมาสนี้ลดลงทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน โดยรายจ่ายประจำลดลงจากฐานที่สูงในปีก่อนที่มีการเบิกจ่ายตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล และโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (หมู่บ้านละ 200,000 บาท) สำหรับรายจ่ายลงทุนลดลงตามหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกรมทางหลวง และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่โอนให้กับสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ผนวกกับงบประมาณกลุ่มจังหวัดยังเบิกจ่ายได้ต่ำกว่าคาด

**ภาคการเงิน** ยอดเงินฝากคงค้างของสถาบันการเงินชะลอลงจากไตรมาสก่อน ทั้งธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ส่วนหนึ่งเนื่องจากลูกค้าบางส่วนหันไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่ผลตอบแทนที่สูงกว่า ด้านยอดสินเชื่อคงค้างของสถาบันการเงินทรงตัวใกล้เคียงไตรมาสก่อน ตามสินเชื่อที่ให้แก่ภาคครัวเรือน สำหรับสินเชื่อที่ให้แก่ภาคธุรกิจขยายตัวในเกือบทุกหมวด ส่วนหนึ่งเนื่องจากสถาบันการเงินหลายแห่งประกาศลดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงสำหรับเงินให้กู้ยืมแก่ธุรกิจรายย่อย อย่างไรก็ตาม ธนาคารพาณิชย์ยังคงระมัดระวังในการให้สินเชื่อ จากแนวโน้มคุณภาพสินเชื่อที่ด้อยลงในบางกลุ่มลูกค้า

**ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ** อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 0.02 ชะลอลงจากไตรมาสก่อน ตามราคาอาหารสดและราคาน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับอัตราการว่างงานปรับลดลง จากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสู่ภาคการเกษตร

สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2 สิงหาคม 2560

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจภาค

โทร. 0 4391 3542

E-mail: PornnipT@bot.or.th